



đời ngũ trước, con thề vào trước



Cẩm nang Lễ Thọ Cấp Tín, Tập Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức
ngày 16 tháng 01 năm 1999 tại Tu Viện Bảo Pháp

*đời ngũ trước,
con thè vào trước*

*chủ trương
và
thực hiện*

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử
MIỀN QUẢNG ĐỨC

H.Tr TÂM CHÁNH Phạm Thị Hoài Chân

H.Tr TÂM HÒA Lê Quang Dật

H.Tr TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp

TRÌNH BÀY

Ban Tu Thủ

ẤN LOÁT

HOA ĐÀM Publisher

lời ngỏ,

Trong phép tu quán Ngũ Căn - Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ - Tín đứng hàng đầu. Không có Tín không sao tiến đến những bước kế tiếp.

Đối với người theo đuổi hạnh Bồ tát, Tín căn luôn vững vàng, đặt niềm tin vào như thật tính của mọi pháp. Đó là pháp Không: Không Tướng / Tác / Sinh / Diệt; không hiện tại / quá khứ / vị lai; không đến / đi...

Người giữ được Tín căn không thoái chuyển như thế sẽ đi vào đời tự tại, an nhiên, vô ngại, xuất xử với tâm thức và hành trạng của một vị Bồ tát.

Ở chúng ta, những người Áo Lam, tinh thần Bồ tát nhu nhuyễn, năng nhẫn với Tín căn như thế là tiêu mốt, phải tu học và thực hành không chỉ suốt đời người mà còn vô lượng kiếp. Trong hạn giới và thực tại một đời người, chủ Tín phải chăng có thể gom thành những điều thiết yếu: Tín hạnh với Phật, Pháp, Tăng; Tín tri với Tổ chức, Tín tâm với chính mình và Tín ái với muôn loài. Tất cả mọi điều Tín đều trong pháp giới thanh tịnh.

Kiên định trong tâm và hành như thế, Tín sẽ là pháp báu, pháp khí làm hiển lộ Bi, Trí, Dũng, chém đứt mọi tà kiến, chướng ma, tiêu diệt những thế lực tha hóa nhân tính, loại trừ những ác tác suy hoại hạnh phúc nhân sinh, giữ chí kiên cường, hoàn mãn, quyết tâm tự độ và độ tha.

Người Áo Lam mang Cấp Tín, đến giữa Đoàn, đi giữa Đồi, luôn nỗ

kinh thủ lãng nghiêm

Kính lạy Pháp Thân, Báo Thân, Hóa Thân Phật, và kinh Thủ Lãng Nghiêm Vương là ngôi Pháp Bảo rất hy hữu trên đời. Tiêu trừ cho con các vọng tưởng điên đảo từ ức kiếp, khiến con chẳng cần trải qua vô số kiếp tu thành mà vẫn đặng Pháp Thân Phật.

Hôm nay con nguyện mau đặng thành quả Phật, để trở lại độ chúng sanh nhiều như hằng sa. Con nguyện đem thân này, phụng sự các đức Phật nhiều như vi trần. Thế mới gọi là đền ơn chư Phật

Cúi xin đức Thế Tôn chứng minh cho lời thệ nguyện của con: “Trong đời ngũ trước tội ác này, con thề vào trước để cứu khổ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa được thành Phật, thì con thề chẳng lãnh quả vui Niết Bàn.

Phật là đấng Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi, cúi xin Ngài tiêu trừ các điều mê làm vi tế cho con, khiến cho con sớm đặng thành quả Phật, để hóa độ chúng sanh khắp cả mười phương thế giới.

Giả sử hư không kia có thể tiêu diệt hết, chớ chỉ nguyện của con đây chẳng hề lay động”.

“..trong buổi lễ Phát Nguyện Thọ Cấp hôm nay, theo truyền thống của

Gia Đình Phật Tử, cứ mỗi lần quý anh chị Huynh Trưởng làm lễ Phát Nguyện Thọ Cấp, thì chúng ta ôn lại ý nghĩa của bài tựa Kinh Lăng Nghiêm. Hôm nay quý anh chị đề nghị, có sự yêu cầu, tôi xin được chia sẻ với quý anh chị một vài điều cơ bản trong bài tựa này, ngoài ra cũng xin được nói thêm một ít ý nghĩa trong hạnh nguyện của người Huynh Trưởng Phật Tử.

Nói đến lời tựa Kinh Lăng Nghiêm, tức nói đến những lời phát nguyện sâu xa của Ngài A Nan mà trong truyền thống Phật Giáo, vào mỗi buổi sáng, nhất là trong sinh hoạt Thiền môn, giới Xuất gia thường trì tụng để tự nhắc nhở, kiểm điểm lại chính mình. Ngài A Nan là một vị Đại Đệ Tử của Đức Thế Tôn, suốt bao nhiêu năm trời tu học, Ngài đã có một tấm lòng thiết tha đối với Chánh Pháp cũng như là đối với mọi người. Từ đó mà chúng ta có thể hiểu được rằng lời phát nguyện của Ngài nhắm vào việc làm lợi lạc cho chúng sanh: “Con nguyện rằng ngày nay đã được kết quả ấy, trở thành vị Bảo Vương lại hóa độ như vậy cho các loài chúng sinh tương đương cát sông Hằng.” Đó là một đoạn trong bài tựa. Qua đoạn này, chúng ta thấy được cái tấm lòng của Ngài, là mong muốn làm lợi lạc cho chúng sinh. Hơn ai hết chúng ta được biết rằng, nhờ sự thỉnh cầu của Ngài mà Ni Chứng đã được thành lập, và sau này Ngài là người nối bước của Sơ Tổ Ma Ha Ca Diếp về phía Thiền Tông. Ngài đã đem tấm lòng đó để mà giúp đỡ người khác tìm thấy được an vui trong đời sống hàng ngày. “Con phủ phục thỉnh cầu Đức Thế Tôn Từ Bi mà chúng mình cho con, trong thời kỳ kỳ dữ dội đầy năm thú vẫn đục, con nguyện vào đó trước. Nếu còn một chúng sinh chưa được thành Phật Đà, không bao giờ với họ, con bỏ mà Niết Bàn.” Lòng của Ngài là mong muốn đem cái tấm lòng đó, đem cái sự tu tập đó, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào đi nữa, Ngài vẫn muốn cho chúng sinh được an vui hạnh phúc trước khi mà Ngài đạt được sự an vui hạnh phúc đó, nghĩa là trong tấm lòng của Ngài, là tấm lòng của một người mang hạnh nguyện lợi tha. Lợi tha một cách toàn vẹn, một cách rốt ráo, luôn luôn nghĩ đến người. Trong sự sinh hoạt của chúng ta cũng vậy, dù là giới Xuất gia hay là giới tại gia, lúc

nào chúng ta cũng nhắm tới cái sự an vui, lợi lạc của người khác. Quý anh chị là những người đã sinh hoạt nhiều năm trong tổ chức, chắc hẳn quý anh chị hiểu rõ được điều đó. Khi mình nhìn một em đoàn sinh có sự khó khăn mà mình giúp đỡ, an ủi được, thì đó là một hạnh nguyện lợi tha, là một hành động đem lại sự an vui cho những người chung quanh mình. Rồi thì trong đời sống hàng ngày, trong những buổi tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, lòng của chúng ta là lúc nào cũng mong muốn ánh sáng của Phật Pháp được tỏa rộng trên thế gian này. Và nhờ có ánh sáng đó, con người sẽ từ bỏ những điều làm lỗi để trở về lại với con đường an vui, tốt đẹp. Chánh Pháp là nơi để mọi loài chúng sanh nương tựa, nhờ có ánh sáng Chánh Pháp mà con người bớt đau khổ. Như chúng ta thấy hiện tại bây giờ đây, thế giới đang nằm trong một sự khủng hoảng. Càng ngày, tình người càng bị bào mòn đi, người ta nghi kỵ, người ta ganh ghét, người ta làm khổ nhau. Đối với những người có tấm lòng tu tập, thì luôn luôn mình mong mỏi chính bản thân của mình và những người chung quanh xa lìa đi những cái tâm tính khổ đau như vậy, để tạo được một sự an vui cho thế giới. Đó là những người có tấm lòng, mà có tấm lòng không gì khác hơn là chúng ta nương vào lời nguyện của Ngài A Nan để chúng ta thực tập trong đời sống hàng ngày. Mỗi buổi sáng, người Xuất gia chúng tôi cùng nhau ôn tập lại, để thấy rằng đó là những lời nói, cách sống mẫu mực, để mình có thể sống trọn vẹn với hạnh nguyện xuất gia. Và ngoài ra đem cái hạnh nguyện đó cống hiến cho cuộc đời. 6

“Con thỉnh cầu Thế Tôn, Đức Đại Hùng, Đại Lực, và Đại từ Đại Bi, xin Ngài xét lại nữa mà diệt trừ cho con những mê lầm nhỏ nhút, làm con sớm bước lên ngôi tuệ giác vô thường, ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, khắp Quốc độ mười phương.” Trong cái tự ý thức của mình, trong cái tấm lòng thiết tha của mình, mình đem tấm lòng đó để nương nhờ vào Tam Bảo, để mình cầu mong sự gia hộ của Chư Phật Thánh Hiền sẽ làm cho hạnh nguyện của mình, sẽ làm cho sự tu tập của mình càng ngày càng tiến bộ tốt đẹp. Bởi mình biết được rằng, ánh sáng của Phật Pháp dẫn mình đi về con đường tốt, và trong khi sống với Phật Pháp, trong

khi sống với Tăng thân, sinh hoạt với tổ chức, chúng ta thấy được rằng nhờ có sự phối hợp, hỗ trợ mà chúng ta có thể phát triển được những cái hạnh lành của mình. Tam bảo là ruộng của phước điền, trong đó có hình ảnh của Đấng Đại Giác Thế Tôn, là một vị Thầy, là một người Cha lành, luôn luôn đem lòng từ bi để dẫn đường, để chỉ cho chúng ta con đường tốt đẹp. Do đó mà khi chúng ta lễ Phật, như là trong cái khung cảnh trang nghiêm của Lễ Thọ Cấp hôm nay, tất cả chúng ta cùng hướng về hình ảnh của Đức Thế Tôn để chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện đại bi tâm được phát khởi, cầu nguyện cho cái tấm lòng cao cả trong mỗi chúng sanh được thể hiện trọn vẹn trong đời sống hàng ngày.

Và đoạn cuối cùng của bài tựa: “Đặc tính như hư không mà tiêu diệt đi nữa, tâm tinh tiến của con cũng không thể chuyển động.” Xin quý anh chị lưu ý cái điều cốt yếu trong đoạn này là nói đến cái tâm tinh tấn của tất cả chúng ta. Tôi nghĩ rằng không phải ngẫu nhiên mà tổ chức Gia Đình Phật Tử lấy hạnh nguyện Tinh Tấn của đức Bồ Đhi Sư như là một ngọn hải đăng để chúng ta nương nhờ. Bởi vì nhờ cái tâm tinh tiến đó, mà mỗi khi gặp sự khó khăn trở ngại, chúng ta sẽ cố gắng để vượt qua, để khắc phục khó khăn, làm tròn bốn phận và hạnh nguyện của người Huynh Trưởng. Vì như chúng ta cũng đã biết, cái sự tu tập, cái sự sinh hoạt trong đời sống hàng ngày không bao giờ là một điều dễ dàng cả, luôn luôn nó có những chướng ngại, nó có những khó khăn đang chờ chực chúng ta. Tuy vậy nhờ vào cái lời phát nguyện này, nhờ vào tâm tinh tấn này, mình sẽ khắc phục, mình sẽ quyết chí vượt qua, bởi vì mình hiểu được rằng tâm mình là tâm đại bi, chí hướng của mình là chí hướng lợi tha, mình đang đi trên một con đường tốt, mình đang đi trên một con đường mà trong đó mình xả bỏ cái vị kỷ cá nhân để mình sống cho mọi người, sống cho người khác, cho sự lợi lạc chung của tập thể. Nhờ vậy mà chúng ta không còn sợ hãi, lo âu hay là nghi ngờ gì nữa. Mặc Áo Lam vào, đi trên con đường sinh hoạt của Tổ Chức Màu Lam, chúng ta một lòng, một dạ nguyện bước theo dấu chân của đức Đại Giác Thế Tôn, của những bậc Hiền Thánh. Nhờ cái

tâm tinh tấn đó, mà chính đức Bốn Sư, Ngài vượt qua được bao nhiêu cái chặng đường khó khăn để rồi cuối cùng mới có thể thành đạo dưới cội cây bồ đề. Ngày hôm nay, chúng ta dùng cái khẩu hiệu tinh tấn đó nhắc nhở lại chính mình là chúng ta luôn luôn phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để có thể đem Đạo vào Đời, để có thể làm cho Hoa Sen Trắng càng ngày càng tốt đẹp hơn giữa cuộc đời đau thương này...”
(trích băng ghi âm của Đại Đức Thích Từ Lực giảng về Ý Nghĩa Kinh Thủ Lăng Nghiêm và Hạnh Nguyên của người Huỳnh Trùng Gia Đình Phật Tử)



lời phát nguyện

Trước Đại Hùng Bửu Điện, khói hương trầm xông ngát chín tầng mây, đức Từ Phụ Bổn Sư đang ngự trên tòa sen báu. Dưới có Chư Tôn Đức chúng mình cùng sự hiện diện của các Anh Chị Huynh Trưởng các Cấp.

*Nay đệ tử tên là... Pháp Danh...,
xin cung kính phát thệ nguyện để trở thành Huynh Trưởng Cấp Tín
/Tập trong Gia Đình Phật Tử Việt Nam:*

ĐIỀU I

*Nguyện trọn đời phục vụ lý tưởng và mục đích cao quý,
trong sáng của Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam*

ĐIỀU II

*Quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành sứ mạng
của người Huynh Trưởng Cấp Tín/Tập*

ĐIỀU III

Nguyện hy sinh để bảo vệ lý tưởng, bảo vệ Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Bảo vệ Đạo Pháp và Dân Tộc trong tu thế người Huynh Trưởng Cấp Tín/Tập

ĐIỀU IV

Nguyện thường xuyên tu học, sống đúng, sống vững với tư cách và đạo đức của người Huynh Trưởng có Cấp trong Gia Đình Phật Tử Việt Nam, để nêu tấm gương sáng cho đàn em và để bảo vệ uy tín cho Tổ chức đồng thời liên đới chịu trách nhiệm sự thịnh suy của Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Điều V

*Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho đệ tử phước trí
vẹn toàn, bỏ đề tâm kiên cố để hoàn thành bốn phận và trách nhiệm
của một Huynh Trưởng Cấp Tín/Tập.*



phổ nguyện

*Nước hùng, dân mạnh, đạo pháp quang vinh
cùng tất cả chúng sinh
đều chúng vô thượng chánh đẳng, chánh giác.*

*nam mô lãng nghiêm
hội thượng phật bồ tát*

*nam mô lãng nghiêm
hội thượng phật bồ tát*

*nam mô lãng nghiêm
hội thượng phật bồ tát ma ha tát*

truyền đăng

Thân gọi quý Trưởng thọ Cấp hôm nay, cách đây gần 30 năm. Lúc Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam ra đời, các anh chị Trưởng được thọ Cấp sau khi đã dự các trại huấn luyện, đã tu học, đã rèn luyện, đã thật sự cảm Đoàn khi các người đã vững vàng và trở thành Trưởng chính thức của Gia Đình Phật Tử Việt nam. Tôi còn nhớ ngày trao Cấp đầu tiên cho các anh chị lớn, kể cả Anh Võ Đình Cường, Chị Hoàng Thị Kim Cúc, ai cũng rất đề dặt không dám thọ nhận. Nhưng sau lời giải thích với cái nhìn xa, thấy rộng của quý Ông, quý Thầy, bảo rằng: phong trào sẽ còn phát triển và lan xa, còn sẽ tồn tại lâu dài, nên cần có sự sắp xếp để có một hệ thống, một trật tự kẻ trước người sau để dễ dàng cho sự làm việc sau này. Mãi hồi lâu các anh chị mới chịu nhận Cấp, sau khi đã đắn đo suy nghĩ: Nhận Cấp là cả một trách nhiệm, một ưu tư, lo lắng vì không biết rằng nhận Cấp rồi mà không làm tròn nhiệm vụ thì xấu hổ với đàn em và rất có tội với Tổ chức. Hôm nay các Trưởng nhận Cấp, tôi vui mừng là vì Tổ chức đã đánh giá cao sự hy sinh của Trưởng. Nhưng tôi cũng lo giùm cho Trưởng là Trưởng phải làm việc nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn nữa, phải tu học để làm gương mẫu và xứng đáng với Cấp Bạc mà Trưởng mang trên vai. Trong Gia Đình Phật Tử, khi các Trưởng thọ Cấp với lời phát nguyện sẽ sống chết với Tổ chức, trọn đời chịu trách nhiệm sự thịnh suy và tồn vong của phong trào. Hãy hăng diện với Cấp Bạc mình thọ nhận nhưng cũng vì danh dự, vì tự trọng phải sống làm sao cho xứng đáng với Cấp Bạc mình thọ lãnh. Tôi xin chung vui vừng quý Trưởng và cũng chia sẻ cùng quý Trưởng nỗi lo lắng, niềm ưu tư rất xứng đáng của Trưởng đối với phong trào, đối với tổ chức Gia Đình Phật Tử. (Thích Phổ Hòa / Hồng Liên Phan Cảnh Tuấn, Trưởng Ban Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại) ● Tổ chức GDPTVN như một đóa sen sung sức, đâm chồi nảy lộc từ đất Thần Kinh rồi trải rộng dần đến mọi miền quê hương và, gần đây, lan tỏa

cùng khắp hải ngoại. Là Sứ giả của Tổ chức, người Huynh Trưởng phát nguyện trọn đời phụng sự Đạo Pháp, phụng sự GDPTVN. Là Sứ giả, người Huynh Trưởng nhận mệnh lệnh của chính mình: mệnh lệnh của Con Tim, Khối óc của chính Huynh Trưởng đã tìm ra hướng đi của cuộc đời: Lý Tưởng GDPT - Đó cũng chính là tín nguyện khi Quy y, lúc đeo Hoa Sen, khi phát nguyện Thọ Cấp. Là Sứ giả, người Huynh Trưởng thọ nhận di huấn của Tổ chức: Đó là Nội Quy, Quy Chế đã được un đúc truyền thừa - Đó là di huấn của chư sáng lập viên, của quý Anh Chị tiền bối và, cao hơn hết là Di huấn của Đức Phật. Là Sứ giả, người Huynh Trưởng tiếp nhận hai nhiệm vụ song hành: tu học rèn luyện, đồng thời dẫn thân đem đạo vào đời. Hai nhiệm vụ này là hai tín lực nhân quả và tương duyên, suốt đời Tự Độ và Độ Tha của Huynh Trưởng. Là Sứ giả, người Huynh Trưởng luôn luôn tâm niệm “Vô ngã - vị tha”, hòa đồng cùng tập thể, thương yêu đùm bọc nhau, sách tấn nhau đồng mãnh tinh tấn và đồng thời noi gương cho thế hệ kế thừa. Là Sứ giả, người Huynh Trưởng luôn luôn điều phục Thân, Khẩu, Ý ở mọi nơi, trong mọi lúc, và mọi hoàn cảnh... bằng cử chỉ, hành động, bằng ngôn ngữ, tác phong - của Chân Chính Phật Tử. Là Sứ giả, người Huynh Trưởng không xao lãng tu học và hành trì Chánh Pháp - Phật Pháp là hành trang quan trọng nhất để Huynh Trưởng thực hiện sứ mệnh cao cả thọ nhập. Phật Pháp không phải là lý luận suông, cũng không phải là giáo điều trang sức cho nhận thức. Đạo Phật, đích thực, là Đạo thực hành. Là Sứ giả, người Huynh Trưởng tâm niệm: Mang niềm Tin đến các Em, đến mọi người, cho quốc gia, dân tộc... bằng tâm huyết, bằng hành động cụ thể và thiết thực, bằng gương sáng hiền hòa, nhẫn nhục, tháo vát, “nói ít làm nhiều”; và bằng cách khai sáng hiển lộ tiềm lực và khả năng Từ Bi - Trí Tuệ - Dũng Mãnh của Đạo Phật nhập thế. Với thời gian ngắn ngủi của một kiếp người, chúng ta nguyện tinh tấn, kiến lập an lạc - hạnh phúc cho chính mình, cho các em mình, cho gia đình mình, cho Tổ chức, cho Đạo pháp, cho dân tộc và cho nhân quần xã hội... (Huynh Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hữu, Trưởng Ban Hướng Dẫn Lâm Thời Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại) ● Lần thứ hai, các anh chị thắp lên ánh sáng

vô tận đấng của đời Huỳnh Trường, là các Anh Chị đã phát lời tâm nguyện tiếp tục dẫn bước đoạn đường thứ hai của người Huỳnh Trường GDPTVN, Tổ chúc xin đặt trọn niềm tin ở Anh Chị Em sẽ còn phát nguyện đi trọn con đường Hoa Sen Trắng mà Anh Chị Em chúng ta đã chọn, Ban Hướng Dẫn Trung Ương thân ái chào mừng toàn thể Anh Chị Em Huỳnh Trường thọ Cấp Tín hôm nay, Ban Hướng Dẫn Trung Ương cũng đặt tất cả sự hoài vọng và tin tưởng vào đội ngũ Huỳnh Trường Cấp Tín của GDPT Miền Quảng Đức sẽ làm tròn bổn phận và chịu trách nhiệm sự thịnh suy của một đơn vị GDPT và liên đới chịu trách nhiệm sự thịnh suy của GDPT toàn Miền trong cương vị của một Huỳnh Trường Cấp chỉ đạo Liên Đoàn. Người Huỳnh Trường lãnh đạo phải tự xem đời sống của Tổ chức GDPT là đời sống của chính mình, thành bại của Tổ chức GDPT là thành bại của mỗi cá nhân chúng ta. Cầu chúc Anh Chị Em lên đường có được nhiều huệ tâm và dũng lực để hoàn thành nghĩa vụ vì Đạo Pháp và đàn em. Thân ái chào tất cả. (Huỳnh Trường Nguyên Tịnh Trần Tư Tín, Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GDPTVN tại HK) ● Kính thưa Anh chị Huỳnh Trường thọ cấp. Thưa anh chị, các anh chị đã được nhận lãnh ánh sáng nơi Chư Phật qua sự truyền trao của Chư Tôn Đức Tăng Ni, cùng các anh chị Huỳnh Trường thâm niên. Trong giờ phút trang nghiêm và hạnh phúc đó, tôi rất xúc động cảm phục sự dẫn thân, hy sinh và khắc phục hoàn cảnh chỉ vì lý tưởng GDPT của các anh chị. Bởi vì mỗi lần thọ thêm một cấp là các anh chị lại gánh trên vai thêm nhiệm vụ và trách nhiệm, biết vậy nhưng các anh chị đã từ bi, dũng mãnh dùng Trí tuệ để tự rèn luyện cho chính bản thân mình và dìu dắt đàn em đang chờ các anh chị. Các anh chị là những Huỳnh Trường đã, đang và sẽ đem lại tương lai sáng lạng hơn cho Tổ chức GDPT, hướng dẫn đàn em ngày càng thương yêu, hiểu rõ về Lý tưởng của GDPT. Người Huỳnh Trường chúng ta luôn luôn " Tùy duyên bất biến ", nương theo đà tiến bộ của Khoa học, dùng phương tiện làm sáng tỏ hơn về Đạo Pháp của Chư Phật và hoàn mỹ cho GDPT tại hải ngoại này. Tuy nhiên, người Huỳnh Trường cần phải có Đức TIN, để vượt qua được tất cả những khó khăn, cám dỗ, trở ngại để hoàn thành

nhệm vụ và trách nhiệm mà chúng ta đã nhận lãnh. Chúng ta phải TIN nơi Đức Phật là Bạc Đại Giác, Ngài đã chỉ cho chúng ta con đường thoát khổ, đưa đến sự giải thoát và giác ngộ bằng phương pháp “Tứ vô lượng tâm” “Tứ niệm xứ” “Bát Chánh đạo” và “Sáu phép lục hòa” ...v.v. Chúng ta cũng phải tin tưởng và biết ơn các vị Thầy Tổ, các bậc Huỳnh Trưởng Tiền bối đã bỏ bao tâm huyết để soạn thảo chương trình tu học cho GDPT không ngoài mục đích đào tạo những Phật Tử chân chính để phục vụ cho Đạo Pháp và Dân Tộc. Bằng vào Đức TIN đó, người Huỳnh Trưởng phải triệt để tu tập, sống đời sống từ bi, nhân nhục, vị tha và sáng suốt theo pháp “Tứ vô lượng tâm” “Con đường bát chánh” và “Sáu phép hòa kính” để rèn luyện cho chính bản thân, sẽ mãi mãi là một Phật Tử chân chính, trong sạch từ thể xác đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm, như một trong năm điều luật của chúng ta, hòng làm tấm gương sáng cho đàn em noi theo. Được như vậy chúng ta mới đền đáp phần nào công ơn Phật Tổ, Thầy Tổ và các vị Tiền bối đã dạy dỗ, đầu dắt chúng ta để xứng danh là người Huỳnh Trưởng Phật Tử trong Tổ Chức GDPT và làm sáng danh Đạo và Đời. Thừa các anh chị, Các Thầy Cố vấn, các anh chị lớn đã nói nhiều về việc này. Tôi Tâm Chánh chỉ xin chúc mừng và đặt tất cả niềm tin và hy vọng nơi các anh chị. Chào Tình Tấn (Huỳnh Trưởng Tâm Chánh Phạm Thị Hoài Chân, Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức)



chương trình

07:30PM - 08:30PM

Tập trung về Tu Viện Bảo Pháp

08:30PM - 09:00PM

Dùng tối

09:00PM - 10:30PM

Pháp thoại - Trà đàm

Ý nghĩa kinh Thủ Lăng Nghiêm

và hạnh nguyện của người Huỳnh Trướng GDPTVN

10:30PM - 11:00PM

Giải lao

11:00PM

Tĩnh niệm

03:15AM - 03:50AM

Thức dậy

03:50AM - 04:00AM

Văn tập trước Chánh Điện

04:00AM - 05:30AM

LỄ PHÁT NGUYỆN THỌ CẤP

Tập trung trước Điện Phật

Cung nghinh Chư Tôn Giáo Phẩm và đón chào quan khách

Ý nghĩa Lễ Phát Nguyện

Tuyên đọc Quyết Định Trao Cấp Bạc

Niêm Hương Bạch Phật, tụng Kinh Lăng Nghiêm

*Khuyến Từ của Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức
Huấn Từ của Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương
Đạo Từ của Chủ Tôn Giáo Phẩm
Cảm từ của đại diện Huynh Trưởng Thọ Cấp
Cung tiễn Chủ Tôn Giáo Phẩm hồi liêu*

05:30AM

Hoàn mãn.



hướng dẫn lộ trình đến Tu viện Bảo Pháp

TỪ LOS ANGELES: Lấy FWY 10 East ● chuyển qua 605 North ● chuyển qua 210 East ● Exit Azusa, quẹo trái đi về hướng Bắc gặp San Gabriel Canyon Rd (Azusa nối dài), tiếp tục đi thẳng khoảng 1 mile ● Gặp Canyon Inn Restaurant nằm bên tay phải ● Quẹo phải là đến Tu Viện Bảo Pháp ● **TỪ SATANA ANA:** Lấy FWY 405 North ● chuyển qua 605 North ● chuyển qua 210 East ● Exit Azusa, quẹo trái đi về hướng Bắc gặp San Gabriel Canyon Rd (Azusa nối dài), tiếp tục đi thẳng khoảng 1 mile ● Gặp Canyon Inn Restaurant nằm bên tay phải ● Quẹo phải là đến Tu Viện Bảo Pháp ● **TỪ SAN DIEGO:** Lấy FWY 5 North ● chuyển qua 605 North ● chuyển qua 210 East ● Exit Azusa, quẹo trái đi về hướng Bắc gặp San Gabriel Canyon Rd (Azusa nối dài), tiếp tục đi thẳng khoảng 1 mile ● Gặp Canyon Inn Restaurant nằm bên tay phải ● Quẹo phải là đến Tu Viện Bảo Pháp.



hoa đàm

Publisher

Mọi chi tiết xin liên lạc Ban Tu Thu
Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức.

Quangduc2000@aol.com

BHD@quangduc.org

Hoặc

Chinh.Tran@netzero.net

Chinh.Tran@quangduc.org